

NGUYÊN TỬ KỶ DIỆU

SAGIANG

I.-NGUYÊN TỬ HÌNH THỂ

Trong thiên nhiên, nguyên tử là trụ cột cấu tạo ra vũ trụ và vạn vật, chúng cấu tạo và làm chủ thể vạn vật, cho đến khi mãn nhiệm tan rã vật thể, chúng đương nhiên trở về an vị trong các Hỗn nguyên khối một thời gian sau, rồi lại tiếp tục cấu trúc vũ trụ mới nữa do chúng sinh động không ngừng nghỉ. Chúng bé nhỏ nhất trong vũ trụ, nhưng năng lực chúng tích thiếu thành đa trở thành vĩ đại nhất trong vũ trụ mà chúng tạo thành. Từ đó chúng tạo ra Hư vô giới, Vô tướng giới và Hữu tướng giới, tổng hợp thành Thượng giới. Còn bên ngoài vòng quanh, chúng tạo ra Vô sắc giới gồm Định tinh vô số, từ các Định tinh tạo ra các Tử hành tinh và Sanh hành tinh, thành hình h Thập đạo dương hệ. Trên các Sanh hành tinh chúng tạo ra Thực vật, Động vật và Nhơn sinh. Chúng gây dựng cho nhơn sinh quản trị vạn vật. Cuối cùng sự nghiệp của chúng là tạo ra Thiên đình ở Vô sắc giới điều ngự toàn thể vật thể trong các Thái dương hệ. Đối với cảnh Trời Phạm thiên (Vô sắc giới), một số thiện quả trần gian từ 100 % trở lên vinh thăng về làm thần dân, càng cao thiện quả, càng cao địa vị ở cung đình Phạm thiên kể nhiệm các chức sắc mãn nhiệm trở về cõi Sắc giới ở Sanh hành tinh trở lại tái sanh kiếp khi đã mãn nhiệm, tức là đã hưởng hết thiện quả, ngay cả chức vị cao nhất Ngọc hoàng thượng đế. Ở đây không có bầu cử chỉ do thiện quả mà kể nhiệm đương nhiên, cũng như Ngọc Hoàng thượng đế đã ngự trị hàng triệu năm rồi, nhưng chưa mãn nhiệm. Đặc biệt nhiều vị tu hành đắc đạo quả vinh thăng về Thượng giới, hoàn toàn thoát vòng tục lụy, luân hồi quả báo. Đây là Bồ Tát, Phật. Nguyên tử bé nhỏ chỉ bằng 0,1 / triệu mua. Nó gồm có 3 phần: 1.- Nguyên tử bị do Âm vi tử điều ngự, 2.- Nguyên tử trấp do Trung hoà vi tử điều ngự, chứa 5 vi tử phụ: Quang, Nhiệt, Từ, Điện, Điện tử, 3.- Nguyên tử tâm do Dương vi tử điều ngự, tức là vi tử gốc của nguyên tử, hiện nay đã truy tầm được 134 vi tử gốc khác nhau, do đó các nguyên tử khác nhau với ký hiệu nguyên tử khác nhau, cùng trọng lượng nguyên tử khác nhau và hoá trị nguyên tử khác nhau. Qua 3 thành phần của nguyên tử quan trọng nhất là vi tử gốc, từ đó tạo ra tế bào gốc, và chính tế bào gốc mới phát triển ra rất nhiều loại tế bào khác nhau trong vật thể. Các nhà Bác học bồi rối khi gặp phải các nguyên tử có nguyên tử gốc hoàn toàn xa lạ đối với 134 vi tử gốc của địa cầu, phải tạm danh xưng tên mới như: Alpha, Beta, Gamma, Lamda, Omega... phụ thuộc vào bảng danh sách Nguyên tử Địa cầu, sau khi nghiên cứu xác các đĩa bay, và thân xác phi hành gia đĩa bay tử nạn. Khổ tâm nhất là chưa truy nguyên được tính chất vi tử gốc của các tân nguyên tử, nên không thể chế tác gì được hết, thường bị phản ứng rất nguy hiểm. Cho nên quý vị than thở, nếu chiến tranh hành tinh xảy ra trên địa cầu, kể như địa cầu chiến bại, vì chỉ biết ta mà không biết địch, nhất là địa cầu mới phát triển Âm quang tuyến điện tử, trong lúc đĩa bay sử dụng Dương quang tuyến điện tử, trong cơ giới và vũ khí, mà quý Bác học đã thấu rõ năng lực Dương quang tuyến điện tử dũng mãnh hơn Âm quang tuyến điện tử vạn bội. Hiện nay mới manh nha những phát hiện Dương quang điện tử mà các hãng phim đã vội vã tung ra những tuồng phim sử dụng Dương quang điện tử như: Vũ khí dương điện tử, Phi cơ dương điện tử, Y phục dương quang điện tử, phóng xuất dương quang điện tử để tạo ra những phi thân gia, những năng lực đội đá vá trời như Batman, Superman, VictorMan hấp dẫn khán thính giả, hốt bạc đếm mỗi tay, phải sử dụng máy đếm bạc. Nhưng đây là những phim ảo tưởng hay viễn tưởng tuy ăn khách, nhưng chỉ một thời gian cũng bị nhàm chán, hiện nay các hãng phim đang trù hoạch, “Ngày tận thế” kinh hoàng, “Khủng long tái xuất hiện” hải hùng giết người như rạ, “Kinh ngư thủy quái” nuốt trứng du thuyền rợn tóc gáy, mới thay đổi nổi bộ diện ăn khách của quý kinh doanh gia bạc tỷ. Từ những nguyên tử nhỏ bé thế mà đắc dụng nhất từ cái Không tạo thành cái Có. Rồi cái có biến thành cái Không. Những việc làm của nguyên tử triển miên trong thiên nhiên liên tục chuyển vận, không trụ bộ thời gian tính và không gian tính, chúng cứ tuần hành lúc hiện hữu lúc biến mất, chớ thật ra chúng không bao giờ mất, tại vì nhãn quang con người quá ngắn ngủi và còn đời sống cũng gọn gọn trên dưới 100 năm, làm sao thấu triệt hết kỳ diệu của nguyên tử trong thiên nhiên. Ở đây, chúng tôi tra cứu tới đâu hay đó đối với kỳ diệu của nguyên tử quá ư siêu tuyệt diệu, khi trình độ con người chỉ là hột cát trong sa mạc đối với kỳ năng của nguyên tử. Hơn nữa, thân thể con người cũng do nguyên tử tạo thành, quyền sống chết cũng do nguyên tử định đoạt (Định mạng), con người chưa có ai chống nổi một lực lượng vĩ đại đã kết hợp thành từ những cái bé tí teo, khi hiện hữu thành hình thể và khi biến mất thành vô hình thể, song chúng không bao giờ chết, chúng ta quan niệm sai lầm là nguyên tử có sinh có diệt, như do thấy ánh lửa hết bởi tắt ngúm mất tiêu, cho rằng lửa đã chết mất rồi, nhưng thật ra kỳ diệu của nó ở chỗ thoát có, thoát không, chỉ có đức Phật Thích ca đã quán triệt “Không tức thị Sắc, Sắc tức thị Không” huyền diệu, mà khoa học hiện đại chưa thấu triệt hết

ý niệm này, cứ nghĩ vật thể nào phản quang là hữu hình thể, còn vật thể nào không phản quang là vô hình thể mà thiếu chủ đạo là nguyên tử luôn luôn hiện hữu.

II.- NGUYÊN TỬ SINH ĐỘNG

Nguyên tử có 3 thành phần: nguyên tử bì, nguyên tử trấp và nguyên tử tâm, chúng ta lần lượt truy nguyên tử thành phần để thấu đạt cơ năng của nó.

Bao bọc bên ngoài của nguyên tử là lớp mỏng hình thể của Âm vi tử, nó cố gom lại một điểm nhỏ chạy vòng quanh bảo vệ nguyên tử, nhưng khổ nổi, nó càng chạy mau hay chậm làm nao động bên trong thân xác của nguyên tử khiến nao động tới Nguyên tử tâm Dương vi tử phải đôi co, khiến cho Nguyên tử trấp, Trung hoà vi tử phải giằng xé cho êm thấm. Nhưng Âm vi tử cứ hoành hành do thao tác phải hành động đến nỗi bất hoà chạm trán Dương vi tử, tức nhiên phải kéo theo quang vi tử của Nguyên tử trấp tung ra khỏi nguyên tử tạo nên ánh lửa bé tí, quang vi tử còn kéo theo nhiệt vi tử, bạn đồng hành, chứng tỏ Âm vi tử và Dương vi tử đã đối chọi nhau tạo ra ánh lửa, cứ thế mà các nguyên tử khác cũng đồng nhau bối cảnh, ánh lửa tập trung càng lúc càng nhiều trong một thời gian dài toàn thể khối hỗn nguơn bị hỗn loạn hết kết thành một khối lửa to lớn với nhiệt lượng hùng hậu, cuối cùng phát ra tiếng nổ dữ dội tạo ra một khối lửa khổng lồ xoay tròn một chỗ, tạm danh xưng Hư vô giới, có đường kính 18 tỷ quang niên, với đầy đủ ngũ năng và âm dương nhị nguyên. Đây là Trung tâm quyền lực của một vũ trụ mới hình thành. Khi đã định vị cơ bản vững chắc, Hư vô giới tung ra bên ngoài một số linh quang nguyên tử (Gọi tắt Linh quang tử) tác hợp các nguyên tử bên ngoài qua năng lực Âm Dương nhị nguyên và ngũ năng cấu trúc vòng đai thứ nhất dày 1 tỷ quang niên. Các Linh quang tử trấn đặt cơ cấu với tạm danh xưng Phi vô tường giới. Sau một thời gian dài, quý linh quang tử tung ra ngoài theo nguyên tắc cấu tạo vòng đai thứ nhì dày 2 tỷ quang niên, tạm danh xưng Vô tường giới, với 2 cung đình Đẩu suất và Đạo Lợi. Sau thời gian trang trải cơ ngơi, các Linh quang tử tung ra ngoài nữa, theo nguyên tắc tạo vòng đai thứ ba dày 3 tỷ quang niên, tạm danh xưng Hữu tường giới với 9 cung đình xây ốp vào nhau như toà sen 9 cánh hoa, nên mệnh danh Cửu phẩm Liên hoa. Ngũ năng của Hư vô giới đến đây mãn hạn với đường kính 30 tỷ quang niên, được tôn xưng Thượng giới, bên ngoài còn hỗn nguơn khối tối đen. Quý Linh quang tử sau thời gian ổn định, tự phân thân ra thành những Vi linh quang nguyên tử (Gọi tắt Vi linh tử) gồm có 4 loại: 1.- Vi linh tử khoáng vật, 2.- Vi linh tử thực vật, 3.- Vi linh tử động vật, 4.- Vi linh tử nhơn sinh. Đầu tiên vi linh tử khoáng vật tung ra khỏi thượng giới theo đúng nguyên tắc cấu trúc ra Định tinh xoay tròn đứng yên một chỗ như Hư vô giới, tự nó phát tiết ra ngũ năng tiếp trợ vi linh tử khoáng vật cấu trúc ra các hành tinh 2 loại: sanh hành tinh có đủ tứ đại (Lửa, Đất, Gió, Nước) và tử hành tinh thiếu 1 hay 2 thành phần tứ đại, tiếp theo là các hệ tinh. Mãn nhiệm trong một Thái dương hệ điều động do Định tinh, chúng trở thành tiểu thủ lĩnh và đại thủ lĩnh, do mỗi vật thể tạo ra có nhiều thành phần, mỗi thành phần là một tiểu thủ lĩnh điều ngự chịu thống lĩnh của đại thủ lĩnh, tức là linh hồn của vật thể, hay tâm linh. Hàng triệu năm sau tới phiên vi linh tử thực vật giáng lâm xuống sanh hành tinh, theo nguyên tắc cấu trúc tế bào thực vật trong nước (Những trứng nước li ti) bắt đầu cho sinh vật thể, mỗi tế bào có một tiểu thủ lĩnh điều động, phân bào khi già, bắt tử. Các đơn bào lần hồi phối hợp nhau thành đa bào thực vật, tức là tế bào thực vật gốc. Chính tế bào gốc này phát triển lên thành rong, rêu, tảo, và từ từ phối hợp nhau tạo ra thủy thảo, rồi tới thủy tiểu mộc và đại thủy mộc. Chúng bắt đầu tạo ra bông hoa kết quả và tạo ra hạt bào tử, roi truyền nòi giống, một số hạt bào tử theo hơi nước bốc lên mây, gió đưa vào đại lục thành mưa rơi xuống, hạt bào tử nảy mầm mọc lên thổ thảo, tiểu thổ mộc, đại thổ mộc và tới đại danh mộc sống tới trên 4.000 năm. Lúc bấy giờ các tiểu thủ lĩnh và đại thủ lĩnh điều động tăng trưởng tạo ra thảo nguyên, bình nguyên, cao nguyên, rừng chồi và rừng rậm. Trải qua mấy triệu năm sau vi linh tử động vật giáng lâm cấu tạo theo nguyên tắc tế bào động vật đơn bào trong nước (Những vi khuẩn và vi trùng). Đây là nguyên sinh động vật, chúng phối hợp nhau thành đa bào động vật, tức là tế bào gốc. Từ đó các tế bào gốc phối hợp nhau cấu tạo theo nguyên tắc tạo thành Thấp sinh động vật (Mòng mò, dế, rầy, phù du) có đời sống theo mùa quá ngắn ngủi. Tuần tự cấu tạo ra Hoá sinh động vật (Ruồi, muỗi, bướm, ve, kiến dương, ếch nhái) Chúng đẻ trứng nở ra ấu trùng, lớn lên làm kén, hay nhộng trở thành con và cắn kén thoát ra ngoài, riêng ếch nhái cao đẳng hơn đẻ trứng nở ra nòng nọc sống trong nước thở bằng mang như cá và lớn lên mọc chân, rụng đuôi, thay thế mang bằng phổi sống lưỡng cư. Cả mấy triệu năm sau, các tế bào gốc cấu tạo ra noãn sinh động vật ở dưới nước tạo hình loài thủy tộc cá tôm rùa trạch, trên không loài điều cầm, trên cạn loài bò sát, đẻ trứng ấp nở ra con, cũng có loại khùng long, kỳ đà long, điều đà long, loại dữ tợn to lớn hoành hành khắp mặt đất và không phận, nay đã bị diệt chủng. Kế tiếp chúng tạo tác loại Thái sanh động vật, mang thai và đẻ ra con, ở dưới nước có loại kinh ngư, ngạc ngư, cá voi, cá mập, cá heo, cá nược, nhơn ngư, trên đại lục loài thú 4 chân cạp, beo, mèo, chó, ngựa, voi, heo, dê, trư, nai, lạc đà, hươu, mễn, hươu cao cổ, khỉ, vượn, đười ươi, dã nhân, tuyết nhơn. Cuối cùng cách nay

1 triệu năm mới tới vi linh tử như sinh giáng phạm cấu tạo theo nguyên tắc 5 giống người: Da Vàng ở Đông thảng Thần châu, Da Đen ở Nam Thiện Bộ châu, Da Trắng ở Bắc cư Lưu châu, Da Đỏ ở Tây ngư Hạ châu, Da Xanh ở Đại dương châu. Ngày nay lai giống thành ra nhiều sắc dân. Kỳ diệu của nguyên tử trước tiên cấu tạo theo nguyên tắc ra từ vật thể và sinh vật thể, và mỗi vật thể chúng ngự trị từng phần bởi tiểu thủ lĩnh và trọn vẹn vật thể bởi đại thủ lĩnh, tức là linh hồn, hay tâm linh, do mỗi vật thể do nhiều tiểu vật thể phối hợp nhau, chịu mệnh lệnh của đại thủ lĩnh chủ trì toàn thể. Như cơ thể con người, mỗi cơ quan bộ phận đều do tiểu thủ lĩnh điều động độc lập, nhưng phải chịu hệ thống chỉ đạo của Linh hồn hay Tâm linh ở nê hoàn cung, bởi vậy chúng ta thấy bao tử trong bộ tiêu hoá hoàn toàn độc lập, nó chỉ báo cáo cho Tâm linh biết là nó no, đói, đau, để tâm linh lo thuốc men điều trị. Tiểu thủ lĩnh bộ tiêu hoá nằm trong cái huyết trung thân ngang với chón thuỷ, nó trực tiếp với tụ điểm ngũ bộ Luân xa đặt tại huyết bá cốt ở sau ót. Kỳ diệu của nguyên tử còn thể hiện cảm nhận do giác quan với 2 loại nội cảm quan và ngoại cảm quan. Nó còn tích trữ nội lực điện trong toàn cơ thể tạo năng lực sinh động các cơ quan như nhiệt lực, âm điện tử và dương điện tử, giữ điều hoà cơ thể sinh động. Cuối cùng nó còn lưu trữ tất cả việc làm thiện ác trong tiềm thức để làm quan toà Lương tâm phán xét công và tội của Tâm linh để tuyên bản án thường thiện phạt ác trong tái sinh kiếp hết sức công minh, và còn đặc chế ra siêu tuần điện số để thi hành bản án rất chính xác. Đặc biệt các thần đồng còn lưu trữ lại tiềm thức của tiền kiếp, phát huy tiếp tục năng khiếu công trình sáng tác tiền kiếp còn bỏ dở dang. Đặc biệt như là có nhiều tâm linh có thể liên hệ với tâm linh quá vãng, chuyển trò tiếp xúc bằng thần thức, hay nhiều vị cao tăng du hành bằng thần thức, tức là tâm linh, trong lúc thân xác vẫn như ngủ say. Còn nhiều vị phân thân lạ lùng, là gặp bé tắc cùng một lúc quá nhiều nhu cầu giải quyết, đến thi hành rất chu đáo, thể mới kỳ tài. Còn những biến hoá kỳ diệu do nguyên tử thực thi với những bậc cao thâm như tàng hình, hoá ra vật thể khác, hay độn ngũ hành như biến vào lửa, độn xuống đất, hoá ra quang tuyến, hô phong, hoá vũ, cầu phong đảo vũ. Kỳ diệu nguyên tử con người rất đa dạng như đối với vạn vật.

III.- BIỆN LUẬN KỶ DIỆU NGUYÊN TỬ

Kỳ diệu nguyên tử chỉ thể hiện khi chúng nó tạo vật thể, còn nằm trong hỗn nguơn khối, chúng vẫn trầm lặng an nhiên tự tại, chỉ có âm tử bốn phận phải che chở cho nguyên tử mới di động bao quanh mà thôi một cách êm ái, chỉ khi nào “Cơm không lành, canh không ngọt!” mới xáo động dương tử, buộc lòng trung hoà tử phải giáng hoà. Riêng những linh quang tử tuy an nhiên tự tại nơi Thượng giới, do lòng mẫn cảm giáng hạ cứu độ chúng sanh, xong việc trở về Thượng giới. Còn vi linh tử ở Vô sắc giới cũng an nhiên tự tại làm thần dân cõi Trời Phạm Thiên, hay chức sắc Thượng đĩnh, tuy nhiên khi mãn hạn thiện quả vẫn phải trở về cõi Sắc giới chờ đợi tái sinh kiếp. Nguyên tử có 3 phần, mỗi phần một nhiệm vụ đặc sắc khác nhau, nhưng luôn luôn hỗ trợ nhau khi gặp trở ngại, hoặc tiếp khi cần, lúc song hành, lúc độc hành, có khi quần hành nữa. Kỳ diệu nguyên tử tùy trường hợp phổ cập, chớ không như định như khi Mây bị gió thổi vi linh tử chủ thể phải chịu nhờ vĩ vi linh tử chủ thể gió tiếp trợ đưa đi, lại phải nhờ điện tử năng trợ lực để tạo ra sấm sét, và hàn năng đông lạnh tập hợp thành nước rút xuống thành mưa. Các thành phần nguyên tử luôn song hành hay quần hành, ít khi độc hành vì “Một cây làm chẳng nên non. Ba cây dùm lại nên hòn núi cao!” Ngoài ra vi linh tử còn linh cảm nhau nữa, trước tiên Âm Dương nhị nguyên trực tiếp thường xuyên, kế tiếp ngũ năng cũng linh cảm nhau như Quang năng luôn kéo theo Nhiệt năng, sau cùng vi tử gốc cũng phối hợp nhau tạo ra vật thể mới, mặc dầu chúng luôn tự động kết hợp nhau để thành vật thể riêng biệt, như vi tử gốc sắt phối hợp nhau thành cục sắt, nhưng vi tử gốc Dương khí phối hợp vi tử gốc Khinh khí biến thể thành hơi nước hoàn toàn khác với vi tử gốc. Do đó kỳ diệu của nguyên tử rất đa dạng và chính chúng là vật thể nguyên thủy của vạn vật trong thiên nhiên và vũ trụ khi chúng cấu tạo thành. Chúng bất tử, chỉ có vật thể cấu tạo ra bị chết tùy trường hợp, nhưng khi thân xác tan rã, nguyên tử được trả về như cũ không mất gì hết, thể mới là kỳ diệu như trong thiên nhiên. Thân thể con người với vô số nguyên tử cấu tạo ra hình hài, và vi linh tử (Linh hồn) làm chủ thể, đặc biệt là có tới bảy bộ ngũ hành tròn vẹn, sinh động riêng biệt độc đáo, trong lúc thiên nhiên vũ trụ chỉ có một bộ ngũ hành, có khi còn thiếu Mộc hay hành khác nữa. Con người tinh anh như Thánh hiền, nhưng lại sử dụng trí thông minh của mình gây ác nghiệp, bắt buộc các vi linh tử khác phải hợp lực từ Thượng đĩnh và Thượng giới trừng trị lạ lùng bằng phương thức khiến con người tự huỷ diệt con người qua năng lực của con người như Hoả tiễn liên lạc địa, bom nguyên tử, vũ khí hoá chất, vũ khí sinh học, báo hại kẻ thiện tâm, Chơn tu, Hiếu tử, Trung thần phải chịu chết oan uổng, nên thượng đĩnh phải sử dụng hồng quang tuyến nhiếp độ cho sống lại, để tái lập cuộc sống mới trong thời kỳ Thượng nguơn Thánh đức, mà thể hiện là hội Long hoa vào năm 2017. Chờ xem!

Sacramento, ngày 2 tháng 3 năm 2014

SAGIANG